



บ่อนเสรีช่วยชาติได้จริงหรือ ?

แนวคิดที่ต้องการจะเปิดบ่อนกาสิโนหรือบ่อนเสรีในไทย มีการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง หลังจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้นำเสนอ และพลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ให้การขานรับอย่างเต็มที่ โดยประเด็นหลักในการนำเสนอเพราะเชื่อว่าเงินที่ได้จากการเปิดบ่อนเสรีสามารถสร้างรายได้มูลค่านับแสนล้านบาทต่อปี พร้อมทั้งสนับสนุนว่าการพนันอยู่ในสายเลือดของคนไทย แต่ในที่สุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ ผบ.ตร.หยุดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบ่อนเสรีนี้ต่อ

เมื่อกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “นายกฯ งาม ประชาชนตอบ ว่าด้วยเรื่อง เปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,093 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.5 ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด ร้อยละ 35.1 เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยที่เหลือน้อยลง 6.4 ยังไม่แน่ใจว่าควรเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่

สำหรับเหตุผลที่ไม่ต้องการให้มีบ่อนเสรีในประเทศ เพราะการพนันเป็นสิ่งไม่ดี ผิดศีล และเป็นกรรมมอมเมา ให้ประชาชนติดการพนันมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเข้าถึงการพนันได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่จำนวนคนเล่นพนันเพิ่มขึ้น

ส่วนที่เห็นด้วย เพราะหากมีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย คนไทยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเล่นที่ต่างประเทศ เงินจะไม่ไหลออก และจะได้ไม่ต้องลักลอบเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมาย และสามารถนำภาษีจากการเปิดบ่อนมาพัฒนาประเทศ

หากดูละครพีเรียด (Period) ที่เกี่ยวกับยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นบางเรื่อง ตัวละครบางตัวจะพูดว่าเพียงเสียเงินจากบ่อน นั้นเป็นเพราะในสมัยนั้นมีการเปิดบ่อนอย่างถูกกฎหมาย และยังมีตำแหน่งที่เกี่ยวกับการพนันอยู่สองตำแหน่ง คือ “ขุนบานเบิกบุรีรัตน” เรียกกันสั้นๆ ว่า

“ขุนบาน” และ “ขุนพัฒนาสมบัติ” เรียกกันสั้นๆ ว่า “ขุนพัฒนา” ซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้ที่ประมูลบ่อน และนายบ่อน ในสมัยรัชกาลที่ 4 บางปีสามารถเก็บภาษีจากการพนันได้ถึง 500,000 บาทต่อปี

แม้รัฐจะได้รายได้จากการพนันเป็นจำนวนเงินมหาศาล แต่ประชาชนต่างหวังร้ายจากการพนันและเกียจคร้านในการทำงาน พวกกันเป็นหนี้เป็นสิน หลายรายขายที่นา และซุกหัวนอนที่หน้าบ่อน รัชกาลที่ 5 มีพระราชดำริว่าการพนันนำมาซึ่งความหายนะสู่ครอบครัว และทำลายความมั่นคงประเทศ ทรงจัดให้มีการปรับปรุงงานด้านการคลัง เพื่อหารายได้อย่างอื่นมาแทนรายได้จากอากรบ่อนเบี้ย จึงได้ทรงค่อยๆ ประกาศทยอยปิดบ่อน จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงประกาศให้การปิดบ่อนทั่วประเทศลงเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2460 ซึ่งท่านได้ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บางส่วน เพื่อช่วยรัฐบาลที่ต้องขาดรายได้จากการปิดบ่อน

หากมีการเปิดบ่อนอย่างถูกกฎหมาย และแม้จะทำให้รายได้เข้ารัฐจำนวนมาก แต่ก็สามารถสร้างผลในทางลบมีไม่อาจประเมินค่าได้เช่นกัน

แม้หนึ่งในเหตุผลที่ใช้สนับสนุนว่าคนไทยมีนิสัยรักการพนันอยู่ในสายเลือดจะเป็นความจริง การเปิดบ่อนอย่างเสรียิ่งเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้คนไทยรักการพนันมากขึ้น ทำให้คิดว่าการเล่นการพนันเป็นเรื่องธรรมดา หากคนในครอบครัววิตกการพนัน โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว เมื่อตกเป็นทาสของการพนัน เมื่อเล่นการพนันเสีย ย่อมทำให้เงินไม่พอใช้จ่ายภายในครอบครัว ค่าเทอมไม่พอ ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวขาดการศึกษา เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว การฆ่าตัวตาย บางครอบครัวเครียดจัด หัวหน้าครอบครัวก่อเหตุฆ่าคนตามที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อเป็นระยะๆ ทั้งยังอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เช่น การลักทรัพย์ ขกยอกทรัพย์ การฆ่าชิงทรัพย์

นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการพนันไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่าในทางเศรษฐกิจ ซึ่งต่างจากเงินที่ได้จากภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม เพราะทำให้เกิดการเพาะปลูก การผลิต การแปรรูปสินค้า การขนส่ง ซึ่งทุกกระบวนการทำให้การจ้างงาน ที่สำคัญมีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง เงินที่ได้จากการพนันมักจะเกี่ยวข้องกับเพียงผู้เล่นกับเจ้าของบ่อน กระบวนการที่จะทำได้เงินมีน้อย

หากในอนาคตสามารถเปิดบ่อนเสรีได้จริง ไม่ว่าจะในยุคไหนก็ตามต้องเตรียมทั้งรับและทั้งแก้ปัญหาหน้าบร้อยแปดที่จะตามมา เพราะทำให้คนขี้เกียจทำงาน หวังเงินจากโชคชะตาตลอดจนปัญหาอาชญากรรม และจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการเปิดบ่อนเถื่อน จำนวนเงินที่จะได้จากการเปิดบ่อนเสรี อาจไม่คุ้มกับผลเสียที่จะตามมาในระยะยาว